

ภารกิจและข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมคนเข้าเมือง

“ภารกิจและข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง” บัญญัติเกี่ยวกับภารกิจและข้อพึงปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองควรปฏิบัติให้สำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานราชการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องไม่ลืมภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานราชการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและทำให้สำเร็จได้ตามที่ประชาชนคาดหวังไว้

[ภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง]

งานเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นสิทธิอำนาจของประเทศเอกราชถือเป็นงานที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมโลกปัจจุบัน โดยหน้าที่พื้นฐานของงานราชการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเราคือให้ความเคารพกับสิทธิมนุษยชนกับทุกคน และทำการจัดการควบคุมอย่างถูกต้องเหมาะสมในการเข้าออกประเทศของทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศหรือเดินทางออกจากประเทศของเรา และการพำนักอาศัยในประเทศเราของคนต่างชาติทั้งหมด ทำการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในฐานะประเทศภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพผู้ลี้ภัย และแก้ไขปรับปรุงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการรับคนต่างชาติเข้าประเทศ

งานราชการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเราที่มีหน้าที่ตามที่กล่าวมานี้ จะรับคนต่างชาติที่ทำตามกฎหมายเข้าในประเทศในเชิงรุก แต่จะป้องกันการเข้าประเทศและการพำนักอาศัยของคนต่างชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประเทศเรา และขับออกจากรประเทศเราให้ได้ เพื่อให้การควบคุมคนเข้าเมืองเป็นไปได้อย่างราบรื่น เข้มงวด และถูกต้องเหมาะสม และทำการร่วมมือกับนานาประเทศหรือองค์กรสากลเพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองที่แท้จริงอย่างรวดเร็วและได้อย่างแน่นอน อีกทั้งทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ประชาชนญี่ปุ่นและคนต่างชาติที่รับเข้ามาในสังคมของประเทศเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีได้ต่อไป การทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ จะส่งผลให้ประเทศเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาที่ดีและแข็งแกร่ง ซึ่งการได้มาของฐานะอันทรงเกียรติในสังคมโลกถือเป็นภารกิจของงานราชการตรวจคนเข้าเมือง และเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง

[ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง]

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานราชการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องจดจำไว้ให้ดีว่าต้องทำงานเพื่อประชาชนส่วนรวมในฐานะเป็นข้าราชการ มีจิตสำนึกเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบ และต้องสร้างความเชื่อถือแก่ประชาชนที่เป็นผู้มอบหมายภารกิจที่สำคัญนี้

ดังนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ โดยต้องทำหน้าที่การทำงานด้วยจริยธรรมในอาชีพที่สูงหมั่นฝึกพัฒนาตัวเองโดยตลอด ทำการซักถามกับตัวเองว่าการตัดสินใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับสังคมโดยรวมหรือไม่ และทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องยุติธรรมด้วยความเชื่อมั่นและด้วยความภาคภูมิใจ และทำงานอย่างทุ่มเทและสุจริตใจ

- 1 ภูมิใจกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานราชการตรวจคนเข้าเมือง
มีจิตสำนึกของการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานราชการตรวจคนเข้าเมือง เข้าใจกฎหมายต่างๆอย่างลึกซึ้ง เอ
เพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่จำเป็น
- 2 เสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีมุมมองที่กว้าง
หมั่นเพียรในการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่รวมถึงสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกสากลอย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้และเสริมสร้างความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมและจากประสบการณ์ทาง
สังคมที่หลากหลาย ฝึกฝนในการทำให้มีมุมมองที่กว้างและสามารถคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
- 3 การมองอย่างถูกต้องยุติธรรมและมีจิตสำนึกในการปรับปรุงแก้ไข
สอบถามตัวเองอยู่เสมอว่าการปฏิบัติงานนั้นทำถูกต้องยุติธรรมหรือไม่ หากมีสิ่งไหนที่สมควรปรับปรุงก็
ให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่รอช้า หรือทำการปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเอง
- 4 ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ให้เกียรติ และรักษามารยาท
ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติ โดยในการพูดคุยสัมผัสกับผู้คนในทุกๆ สถานการณ์
ขอให้รักษามารยาทและปฏิบัติอย่างสุภาพโดยคำนึงถึงจุดยืน วัฒนธรรม และธรรมเนียมของอีกฝ่าย
- 5 เข้าใจความรู้สึกอย่างมีสติ
เข้าใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย แต่จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ความรู้สึก
และปฏิบัติอย่างเย็นหยัด
- 6 เสริมสร้างความสามารถในการฟังและการสนทนา
รับฟังความคิดเห็นจากทั้งภายนอกและภายใน ไม่ยึดติดเอาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบรรทัด
ฐาน พยายามตัดสินใจให้สอดคล้องกับสามัญสำนึกของประชาชนในวงกว้าง อธิบายในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้
สังคมโดยรวม ที่รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้เกิดความเข้าใจ และทำการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในเชิงรุก
- 7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย
งานราชการตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องมีความจำเป็นที่จะไม่มีสำเร็จขึ้น หากไม่ได้รับความ
ความเข้าใจหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องพยายาม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ และทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
- 8 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง
พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง เจ้าหน้าที่ร่วมงานให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เอง และหากเป็นเรื่องที่ยากใน
การตัดสินใจ ก็สามารถทำการปรึกษาหรือรายงานกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยร่วมมือกันทั้งองค์กร ไม่ใช่ตกอยู่กับการแบ่งเขาแบ่งเรากันเองในองค์กร